

Số: 612 /BC-UBND

Vân Đồn, ngày 10 tháng 10 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 trên địa bàn huyện Vân Đồn

Thực hiện Văn bản 6364/TNMT-BVMT ngày 20/9/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường v/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021. UBND huyện Vân Đồn báo cáo kết quả thực hiện như sau:

1. Công tác chỉ đạo thực hiện

UBND huyện đã ban hành Văn bản số 3014 /UBND ngày 24/9/2021 “Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 trên địa bàn huyện Vân Đồn”.

2. Kết quả thực hiện

- Chỉ đạo Trung tâm truyền thông và văn hóa huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng các nội dung của Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, cộng đồng trong việc bảo vệ, giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn. Tập trung tuyên truyền các hoạt động phân loại chất thải tại nguồn, giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải; từ chối sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi nilon khó phân hủy; khuyến khích phát triển, sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường. Thực hiện các phóng sự, đưa tin về các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 trên địa bàn huyện. Tăng thời lượng phát sóng 2 lần/ngày tuyên truyền nội dung của Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021.

Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức treo băng rôn và phát các vật phẩm in các khẩu hiệu về chủ đề Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 cho người dân và các cháu học sinh (Túi) nhằm nhắc nhở, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân, cộng đồng thực hiện quyền và nghĩa vụ trong việc tham gia bảo vệ môi trường bằng những việc làm cụ thể và thiết thực.

Toàn bộ các cơ quan, đơn vị, địa phương, trường học thực hiện triển khai theo văn bản của huyện, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 bằng các hoạt động thiết thực như: Tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại cơ quan, đơn vị. Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện theo từng chức năng,

nhiệm vụ và lĩnh vực được giao.

Tại các địa phương: 12/12 xã thị trấn đã xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện.

Duy trì thường xuyên các phong trào bảo vệ môi trường ở cơ sở như: ngày Chủ nhật xanh duy trì đều đặn vào ngày chủ nhật đầu tiên hàng tháng; trồng cây môi trường; phát quang bụi rậm; khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao hồ, hệ thống thoát nước; tổ chức thu gom rác thải, dọn vệ sinh nơi ở, nơi làm việc, nơi học tập, nơi sản xuất kinh doanh và các khu vực công cộng.

Hội LHPN huyện Vân Đồn đã triển khai mô hình “Hố ủ rác hữu cơ” để bón cho cây trồng góp phần quan trọng để giảm thải bớt lượng rác, không chỉ không gây ô nhiễm môi trường, còn tạo cảnh quan xanh-sạch cho địa phương, phân bón còn dùng vào việc chăm bón các đoạn đường hoa do phụ nữ quản lý.

Chỉ đạo Công ty TNHH Môi trường đô thị tăng cường việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, rác thải, rác thải nhựa trên biển ở khu ven bến tàu khách để làm sạch rác thải vịnh Bái Tử Long.

Trên đây là báo cáo một số kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 trên địa bàn huyện Vân Đồn./.

Nơi nhận:

- Sở Tài nguyên và Môi trường (b/c);
- TT UBND, HĐND huyện (b/c);
- Đ/c Chủ tịch, các Đ/c PCT UBND;
- Phòng TNMT;
- Lưu VT. ✓

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Minh